



จุลสารพิราบทะเลทราย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด

www.thaiembassy.org/riyadh

ฉบับที่ 6 ประจำเดือนเมษายน 2557

สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน.. ตอนนี้เราชาวไทยในซาอุฯ ก็กำลังร้อนจากอุณหภูมิ ความร้อน แต่ก็ยังร้อนน้อยกว่าคนไทยในบ้านเรา ซึ่งร้อน 2 เท่า ร้อนจากสภาพอากาศและร้อนจาก กระแสการเมืองในประเทศของเรา และเราทุกคนต่างภาวนาให้ยุติลงโดยเร็วเถิด ยิ่งยึดเยื้อจะยิ่งทำให้ ประเทศไทยบอบช้ำทางเศรษฐกิจและคนไทยจะบอบช้ำทางความรู้สึกมากยิ่งขึ้น.. แต่เรารู้กันบ้างไหม ว่าปีนี้ประเทศไทยถูกองค์กรระหว่างประเทศจัดอันดับให้อยู่ในลำดับต้นๆของประเทศที่ประชาชน มีความสุขมากกว่าซาอุฯ ทั้งที่ ซาอุฯ มีความสงบและร่ำรวยกว่าประเทศของเรามาก แต่ประชาชนของเขาไม่มีความสุขเนื่องจากพวกเขาว่างงานกันมาก ทำให้เรารู้ว่าความร่ำรวยก็ไม่ช่วยให้มีความสุขได้.. และตอนนี้ ซาอุฯ ยังมีความทุกข์มากขึ้นจากการมีเชื้อเมอร์ส โคโรนาไวรัสระบาดรุนแรงขึ้นเรื่อยในประเทศ มีคนติดเชื้อและตายในซาอุฯ มากที่สุด ยังไม่มียารักษา และกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ อย่างกว้างขวางในสังคมซาอุฯ โดยเฉพาะผู้ที่มิบุตรหลานในวัยเรียน ต่างกังวลว่าเชื้อ จะระบาด เข้าไปในโรงเรียน สอท. ได้ติดตามและอัปเดตเรื่องนี้ทุกวันในเว็บไซต์ของเรา www.thaiembassy.org/riyadh พวกเราอย่าชะล่าใจกันนะครับ เพราะเชื้อโคโรนาไวรัสมันอยู่ รอบๆตัวเรา ไม่รู้ว่าจะมาปะกับเราตอนไหน หลีกเลี้ยงสถานที่แออัด รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ นะครับ ด้วยความห่วงใยคนไทยทุกคนจากท่าน อท.และ ข้าราชการทุกคน

เชื้อโคโรนาไวรัส...

ร้ายกว่าที่คิดไว้จริง...



รอบรั้วซาอุฯ >>>>



รอบรู้ซาอุฯ



ตำแหน่งพยาบาลว่างเทียบสำหรับชาวซาอุฯ...



ซาอุฯ มีพยาบาล จำนวน 120,000 คน โดยในจำนวนนี้ มี 90,000 คนที่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งคณะบดีพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย King Saud กรุงริยาดเห็นว่า จำนวนชาวต่างชาตินี้ คนซาอุฯ สามารถแทนที่ได้ในอนาคด

สตรีซาอุฯ เรียกร้องนายจ้างมากเกินไปรีเปลา ?



สตรีซาอุฯ ทำงานในห้างสรรพสินค้าเรียกร้องกระทรวงแรงงานซาอุฯ ให้จัดห้องพักให้สตรีในระหว่างช่วงปิดบริการ โดยคาดว่าจะมีสตรีซาอุฯ เข้าทำงานในห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวงแรงงานฯ แจ้งว่า การจัดสถานที่พักให้สตรีเป็นความรับผิดชอบของห้างสรรพสินค้า ทั้งนี้ นางดาลาล กากากี นักธุรกิจสตรีซาอุฯ ซึ่งเป็นสมาชิก

สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมนครเมกกะห์ กล่าวว่า ห้างสรรพสินค้าจำนวนมากในกรุงริยาดไม่จัดสถานที่พักให้สตรีในระหว่างพัก...

นักเรียนสตรีมีเฮ!!!

มติสภาที่ปรึกษาซาอุฯ เห็นชอบให้นักเรียนสตรีในโรงเรียนของรัฐฯ เรียนพลະศึกษา โดยจัดสภาพการเรียนพลະศึกษาให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางศาสนา เกี่ยวกับเรื่องนี้ นักวิชาการซาอุฯ ได้ออกมาสนับสนุนการเรียนพลະศึกษา รวมทั้งการว่ายน้ำสามารถเรียนได้ แต่ต้องจัดสถานที่ที่เหมาะสม ปัจจุบันนี้ชาวซาอุฯ มีร่างกายอ้วนมากเกินและส่งผลเป็นโรคหลายอย่าง



